



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำนิยาม : รัฐหน้าที่ มีคุณธรรม นำบริการ สร้างสรรค์สังคม

ผลการปฏิบัติงานประจำวันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งานกิจการเด็กและเยาวชน



เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ ๒-๕ ขวบ ซึ่งบูรณาการร่วมกัน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สنج.พมจ.สตูล สสจ.สตูล สพป.สตูล และสนง.ท้องถิ่นจ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย และเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ในความดูแลของคุณยพัฒนาเด็กเล็ก รุ่นที่ ๑ อำเภอเมือง เป้าหมาย ๘๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งานกิจการสตรี เครือข่าย และครอบครัว



เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้มอบเงินมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาทอน เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ เป็นเงินจำนวน ๕,๒๗๕ บาท ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล

เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการ อพม.อำเภอเมือง จ.สตูล มีคณะกรรมการ อพม.อ.เมือง เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ คน

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล

ออกหน่วยบริการทางสังคม



สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพบประชาชน เพื่อออกหน่วยบริการทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านสายควน ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล และลงเยี่ยมบ้านประธาน อพม.ต.ท่าแพ ที่ครอบครัวประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

เวลา ๑๓.๓๐ น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล (ก.ค.อ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีร.ต.อ.ณรงค์ อัครวุฒิพงศ์ อัยการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับค้าประเวณีในภาพรวมของจังหวัดสตูล การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาเด็กและสตรีถูกล่อลวงค้าบริการในพื้นที่จังหวัดสตูล มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก

